



ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เงินบำรุงสถาบันบาราศนราดรุ  
ปฏิบัติหน้าที่กองป้องกันการบาดเจ็บ  
สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกองป้องกันการบาดเจ็บ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ กรมควบคุมโรค

ตามประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรับสมัคร  
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เงินบำรุงสถาบันบาราศนราดรุ  
จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การเปิดรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้  
รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑

นางสาววรรณภา ขามะวัน

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้ประกาศตามข้อมูล  
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม  
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า  
ผู้มีสิทธิสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
หรือมิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน  
การสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ  
สอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม  
ประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่  
กองป้องกันการบาดเจ็บ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ในวัน และเวลาราชการ หากตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบที่จะเข้ารับการคัดเลือก กองป้องกันการบาดเจ็บ  
จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มี  
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

กำหนดการ

สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เงินบำรุงสถาบันบาราศนราดรุร

ปฏิบัติหน้าที่กองป้องกันการบาดเจ็บ จำนวน ๑ อัตรา

สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองป้องกันการบาดเจ็บ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ กรมควบคุมโรค

---

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.	ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรายงานตัว
เวลา ๐๘.๕๐ - ๐๙.๕๐ น.	สอบปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint
เวลา ๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น.	แจ้งคณะกรรมการทราบถึงหลักเกณฑ์โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และจำนวนผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิสอบ
เวลา ๑๐.๐๐ น.	สรุปผลการสอบปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint และผลการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิสอบ